

Tìm liều thuốc chủng ngừa COVID-19 Moderna thứ hai

6/15/2021

Quan trọng là cần chích hai liều thuốc chủng ngừa Moderna, cách nhau 28 ngày, để ngừa COVID-19 hiệu quả nhất.

Nếu quý vị không thể lấy hẹn hoặc lỡ buổi hẹn chích ngừa liều thứ hai, sau đây là những việc quý vị có thể làm:

- Trước hết, hỏi cơ sở cung cấp dịch vụ đã chích ngừa liều thứ nhất cho quý vị để biết quý vị có thể lấy hẹn hay không.
- Liên lạc với y viện thường lệ của quý vị hoặc một trong các hệ thống y tế này để biết quý vị có thể chích ngừa liều thứ hai hay không.

Hệ thống y viện	Lấy hẹn chích ngừa
Allina	www.allinahealth.org/coronavirus-covid-19/vaccines
HealthPartners/Park Nicollet	www.healthpartners.com/covid-19/vaccine-faqs/
Hennepin Healthcare	www.hennepinhealthcare.org/covid-19-vaccine-information
M Health Fairview	www.mhealthfairview.org/covid19/covid19-vaccine
North Memorial	www.northmemorial.com/vaccine/
Children's MN	www.childrensmn.org/covidshot/

- Hỏi nhà thuốc địa phương để biết quý vị có thể lấy hẹn chích ngừa hay không. Nhiều nhà thuốc nhận phục vụ người không có hẹn trước, **tuy nhiên quý vị cần gọi trước** để bảo đảm là họ có thuốc chủng ngừa Moderna, hoặc tìm nơi hiện đang có thuốc chủng ngừa Moderna nơi gần nhất trên trang Tìm nơi có thuốc chủng ngừa (Vaccine Finder) của trang Vaccines.gov.
- Liên lạc với sở y tế cộng đồng tại địa phương để biết họ có thuốc chủng ngừa Moderna hay không: [Tìm sở y tế địa phương hoặc ủy ban y tế cộng đồng địa phương \(www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html\)](http://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html).

Bảo đảm là quý vị có thể chích ngừa để cho họ biết ngày quý vị đã chích ngừa liều thuốc chủng ngừa Moderna thứ nhất. Nếu quý vị bị mất thẻ chứng nhận chích ngừa, y viện hoặc nhà thuốc có thể tra hồ sơ chích ngừa của quý vị, hoặc quý vị có thể yêu cầu Sở Y tế Minnesota cung cấp bản sao hồ sơ chích ngừa của quý vị bằng cách vào trang [Tìm hồ sơ chích ngừa của tôi \(www.health.state.mn.us/people/immunize/miic/records.html\)](http://www.health.state.mn.us/people/immunize/miic/records.html). Trang này có các thông tin tương tự như thông tin ghi trên thẻ chích ngừa của quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc về thuốc chủng ngừa COVID-19, vui lòng gọi Đường dây Khẩn công cộng về COVID-19 của MDH tại số 833-431-2053.